



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๔)

ที่ กจ. (ข) ๖/๒๕๖๖

ด้วยกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงกาญจนบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาด รถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง ชำรุด จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้-

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า

๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค เป็นเงิน ๘,๙๑๘.- บาท (เงินแปดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันขายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกัน การเข้าสุ้ราคา โดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อ เว้นแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้ เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิ์รับหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาของผู้ประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวง ถ้าเกินกำหนดดังกล่าว กรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคา และกรมทางหลวงมีสิทธิ์ที่จะรับหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันที และนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ชำระราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงวันที่ ที่ใช้เซ็นนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

/ ๕.เมื่อชำระเงิน

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนส่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของกรมทางหลวง ภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะรับสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๖. กรมทางหลวงทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาจะเรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอน รวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงมีทั้งหมด กรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้

๙. ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่ทำการ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดู และชี้แจง)

๑๐. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสุ้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖

ณ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี กรมทางหลวง ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐-๓๔๕๒-๐๕๙๘ ต่อ ๓๒๑ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. และเริ่มประมูล ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๕ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๖

(นายแสงทอง พาแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ขายทอดตลาดรถวิเทศราชการณ์ ตำรวจทางหลวง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๔)
ตามประกาศขายทอดตลาดที่ กจ.(ข) ๖/๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	หมายเลข เครื่องจักร	จำนวน	หมายเหตุ
๑	รถวิเทศราชการณ์ ตำรวจทางหลวง	๒๐-๓๒๔๑๑-๑๙๐๐-๐๓	๑ คัน	รถวิเทศราชการณ์
	ยี่ห้อ HONDA แบบ ACCORD			จำนวน ๑ คัน
	หมายเลขตัวรถ MRHCM๕๖๕๐๓P๓๐๐๖๓๒			จอดไว้ที่ หน่วยงาน
	หมายเลขเครื่องยนต์ K๒๔A๔๓P๐๕๐๙๑			ปรับซ่อม
	หมายเลขทะเบียน ขฉ-๕๐๕๑ กทม. หมายเลขข้างรถ ๒๖๑๗			แขวงทางหลวง
				กาญจนบุรี

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่..... ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ได้ที่งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงกาญจนบุรี กรมทางหลวง และต้องวาง
หลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค เป็นเงิน ๘,๙๑๘.- บาท (เงินแปดพันเก้าร้อยสิบแปด -
บาทถ้วน) แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทำการรับรองสำเนาถูกต้อง
ในกรณีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาการขายทอดตลาด



(นายแสงทอง พาแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี